



ประจำวันที 5 พฤษภาคม 2564

www.newsconnexT.com



จอมทรัพย์
โลจายะ

SUPER ผลิตไฟฟ้า 1,900 MW

■ ชนเป้าแน่นอนในปี 65 ■ หนุนรายได้ทะลุ 1.3 หมื่นล.บ.

นิวส์ คอนเน็คท์ - SUPER ปักหมุดปี 64 กำลังการผลิตไฟฟ้าแตะ 1,500 เมกะวัตต์ ก่อนขยับเป็น 1,900 เมกะวัตต์ในปี 65 หนุนรายได้ โตก้าวกระโดด ทะลุ 1.3 หมื่นล้านบาท

นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SUPER เปิดเผยว่า ที่ประชุม สามีญ์ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 64 [อ่านต่อหน้า 2](#)

คลั่นปี 64 พร้อมเทิร์นอะราวด์ รุกชิงงาน 850 ล้านเติม Backlog

นิวส์ คอนเน็คท์ - K คาดไตรมาส 2/64 พลิกกำไร พร้อมมั่นใจผลงานทั้งปีพลิกเทิร์นอะราวด์เต็มตัว หลังล้างขาดทุนสะสม 128 ล้านบาทเกลี้ยงแล้วลุยประมูลงานใหม่ 850 ล้านบาทเติมแบ็กล็อก

นายวงศกร พิเศษสิทธิ นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) หรือ K เปิดเผยว่า บริษัทคาดผลดำเนินงานงวดไตรมาส 2/64 จะเริ่มพลิกกำไรสุทธิ [อ่านต่อหน้า 2](#)

BIZ แกร่งฝ่าโควิด เซ็นเพิ่มอีก 147 ล. ดันผลงานนิวไฮ

นิวส์ คอนเน็คท์ - BIZ เซ็นขายเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูง ให้ จ.นครราชสีมา มูลค่า 147.50 ล้านบาท ดัน Backlog และ 2,542 ล้านบาท “สมพงษ์ ชี้นกิติยานนท์” มั่นใจผลงานปีนี้ทำ “ออลไทม์ไฮ”

นายสมพงษ์ ชี้นกิติยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิสซิเนส อะโอดีเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามในสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูง กับจังหวัดนครราชสีมา

[อ่านต่อหน้า 2](#)



PTG บริจาคน้ำดื่ม....

นายพิทักษ์รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG ร่วมบริจาคน้ำดื่มขนาด 1.5 ลิตร จำนวน 400,000 ขวด รวมมูลค่า 4,800,000 บาท ให้กับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อส่งมอบให้โรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรรมว.สาธารณสุข เป็นผู้รับมอบ

ป้องกันแล้วก็เสี่ยง! ติดได้

ประกันภัยโควิด-19

499.-/ปี

เจอเชื้อ จ่าย 100,000 บาท

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
100 อาคารทีคิวเอ็ม เฮลท์พาร์ค ถนนวิภาวดีรังสิต 15330 กรุงเทพฯ โทร. 0-2-119-8888

www.tqm.co.th | @TQMInsurance | โทร 1737



SUPER

มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดงวดปี 63 (1 ม.ค.-31 ธ.ค. 63) ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมอัตราหุ้นละ 0.006 บาท ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 11 พ.ค. และจ่ายปันผลวันที่ 28 พ.ค. 64

ขณะเดียวกัน ในช่วง 1-2 ปีข้างหน้า คาดว่าจะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง จากกำลังการผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นโดยปีนี้ บริษัทจะรับรู้รายได้เต็มปีจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ในประเทศเวียดนาม จำนวน 3 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 550 เมกะวัตต์ (MW) หลังจาก

ที่เริ่มจ่ายไฟเข้าระบบ (COD) ช่วงปลายปี 63 ที่ผ่านมา ส่วนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ในเวียดนาม กำลังการผลิต 421 เมกะวัตต์ คาดว่าเฟสแรก 30 MW จะทยอย COD ในช่วง

ปลายปีนี้ต่อเนื่องถึงปี 65 หนุนกำลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 1,900 MW จาก 1,400-1,500 MW ในปีนี้

เทียบกับปีนี้คาดว่าจะมีรายได้รวมประมาณ 9,898 ล้านบาท อีกทั้ง ยังมองหาโอกาสขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ในทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนให้กับธุรกิจ และการเติบโตที่แข็งแกร่งและยั่งยืน” นายจอมทรัพย์ กล่าว

ส่วนการออกและเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่าไม่เกิน 1,500 ล้านบาท หลังจากที่เปิดขายวันที่ 20-22 เม.ย. 64 ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากนักลงทุนสถาบันและรายใหญ่



วงศ์กร พิเศษสิทธิ์

ทั้งหมด พร้อมยังมีงานใหม่ ประเภทออกแบบภายใน งานอีเวนต์ เข้ามาจำนวนมาก และยังไม่มีการยกเลิกแต่อย่างใด

โดยการประชุมผู้ถือหุ้นรอบล่าสุด ได้มีมติจ้างขาดทุนสะสมทั้งหมด จากการเพิ่มทุนและการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้น ทำให้ปัจจุบันบริษัทไร้ขาดทุนสะสม จากสิ้นปี 63 มีขาดทุนสะสม 218.59 ล้านบาท ดังนั้น หลังจากปีนี้ที่คาดว่าจะมีกำไรสุทธิ และปีหน้า หากมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง บริษัทมีโอกาสจะกลับมาจ่ายปันผลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง

สำหรับปีนี้ บริษัทเตรียมเข้าประมูลงานใหม่ประเภทงานเอ็กซิตบินขึ้นและอินที่เรียร์ มูลค่ากว่า 850 ล้านบาท และยังมีงานที่รู้ผลประมูลในเร็วๆ นี้ อีก 80 ล้านบาท ส่วนธุรกิจในกลุ่มพหุฯ และเมียนมา บริษัทได้ชะลอการรับงานทั้งหมดภายในระยะ 2 ปี (64-65) แต่ไม่ได้มีผลกระทบต่อธุรกิจภาพรวมแต่อย่างใด

K

จากการทยอยรับรู้ยอดโอนของงานอินที่เรียร์ โรงแรม มีมูลค่าราว 330 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ช่วงไตรมาส 1/64 ยอมรับยังมีผลขาดทุนอยู่ แต่โตขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

จึงไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผน และชะลอรับรู้รายได้ออกไปเล็กน้อย

ดังนั้นปี 64 บริษัทตั้งเป้าจะมีกำไรสุทธิ หลังจากขาดทุน 2 ปีติดต่อกัน พร้อมคาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ 1,150 ล้านบาท จากปีก่อนที่มีรายได้ 627.67 ล้านบาท โดยขณะนี้บริษัทมียอดรอโอน (Backlog) กว่า 750 ล้านบาท ซึ่งจะรับรู้ปีนี้

BIZ

มูลค่าสัญญา 147.50 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่นแล้ว) ระยะเวลาของสัญญา 300 วัน “การดำเนินงานใหม่ครั้งนี้ส่งผลให้ Backlog ขยับเพิ่มเป็น 2,542 ล้านบาท ส่วนใหญ่ทยอยรับรู้รายได้ในปีนี้ ผลักดันรายได้และกำไรมีโอกาสสร้างสถิติสูงสุดใหม่ นับตั้งแต่จัดตั้งบริษัท สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทีมนักบริหารในการเดินหน้าขยายฐานลูกค้าใหม่ เพื่อผลักดันผลดำเนินงานเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน” นายสมพงษ์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม แม้จะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ระลอก 3 แต่ไม่ได้



สมพงษ์ ชินกิจวิทยานนท์

ทำให้การส่งมอบงานให้กับลูกค้าโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนสะดุด โดยบริษัทฯ ได้มีการเตรียมแผนรับมือ เพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานของทางการ อีกทั้งในช่วงที่เหลือของปีนี้ บริษัทเตรียม

เข้าร่วมประมูลงานโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง เพราะตามโรงพยาบาลต่างๆ ยังมีความต้องการใช้เครื่องฉายรังสีอยู่เป็นจำนวนมาก เพื่อรักษาผู้ป่วยมะเร็ง ซึ่งเป็นโอกาสในการขยายฐานลูกค้าของบริษัท



TQM จับมือ BKI ประกันมนุษย์แรงงาน

นิวส์ คอนเน็คท์ - TQM จับมือ BKI จัดแพ็คเกจประกันมนุษย์แรงงาน เน้นราคาประหยัด เข้าถึงกลุ่มคนทำงานในยุค New Normal

ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธาน บริษัท ที่ควเอ็ม อินซัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด หรือ TQM เปิดเผยว่า จากวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อในหลายด้านกับคนไทย ซึ่งประเด็นสำคัญของคนทำงาน คือ การขาดรายได้ และไม่มีเงินสำรองในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลในยามที่เจ็บป่วย TQM จึงได้ร่วมกับ บมจ.กรุงเทพประกันภัย หรือ BKI รวบรวมโปรดักส์ประกันภัยที่มีความคุ้มครองที่ตอบสนองความต้องการของคนทำงานขึ้นเป็นพิเศษ โดยเฉพาะในช่วงเดือนพ.ค.นี้ ซึ่งเป็นเดือนที่มีวันแรงงานแห่งชาติ

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ BKI กล่าวว่า ด้วยเข้าใจสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน BKI และ TQM จึงได้ร่วมกันนำผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เหมาะสมกับคนทำงานในทุกๆ กลุ่มอาชีพ ซึ่งได้แก่ ประกันภัยสุขภาพ Health on top โดยเน้นความคุ้มครองที่เป็นค่ารักษาพยาบาล เมื่อเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ ทั้งกรณีผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 3,000 กว่าบาท/ปี



ประกันภัยสุขภาพเบา เบา ประกันภัยสุขภาพแบบเหมาจ่าย ราคา เบาเบา สำหรับผู้ใช้งานที่อาจจะไม่มีสวัสดิการ แต่ต้องการมีประกันภัยสุขภาพเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเมื่อต้องเข้าโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน และที่สำคัญเบี้ยราคาประหยัดเริ่มต้นเพียง 2,000 กว่าบาท/ปี และ ประกันภัยชดเชยรายได้ระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาล คุ้มครองสูงสุดวันละ 2,000 บาท สูงสุด 365 วัน และในห้วงผู้ป่วยหนักอีก 6,000 บาท สูงสุด 30 วัน

ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TQM กล่าวว่า เพื่อเป็นของ

ขวัญในช่วงวันแรงงาน TQM และ BKI จึงได้มอบสิทธิพิเศษ 2 ต่อ โดยต่อที่ 1 ชื่อประกันสุขภาพคู่กับประกันชดเชยรายได้ ผ่านช่องทาง Online จะได้รับส่วนลดทันที 500 บาท และต่อที่ 2 สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันในแคมเปญมนุษย์แรงงาน จะได้รับความคุ้มครองประกันภัยไซเบอร์ ที่ให้ความคุ้มครองการถูกขโมยข้อมูลจากการซื้อสินค้าออนไลน์ สูงสุด 5,000 บาท

สำหรับประกันมนุษย์แรงงาน สามารถเลือกซื้อได้แล้ววันนี้ที่ TQM ช่องทาง www.tqm.co.th Line Official และ Facebook 'TQM Insurance Broker' หรือโทรสายด่วน 1737 ตลอด 24 ชั่วโมง

ภาพข่าว



NER ลงนามซื้อขายยาง

นายชวฤทธิ์ จິงธนสมบุรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีสท์ รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER ลงนามสัญญาซื้อขายยาง ของโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง และโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง กับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) โดยมี นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการ กยท. ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุม สถลสถานพิทักษ์ กยท. สำนักงานใหญ่

IND ประชุมผู้ถือหุ้น ไฟเขียวทวาระ

พลเอกอุดมรินทร์ ลิลายุทธ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเด็คท์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND พร้อมคณะกรรมการบริษัท ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยที่ประชุมมีมติรับทราบผลดำเนินงานปี 2563 พร้อมทั้งแผนดำเนินงานประจำปี 2564

